

ชื่อเรื่อง	: การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างสาวก ตามเฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-9 และกิจการ 2:42-4 กับกระบวนการสร้างสาวกระดับเยาวชน ของคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่
ผู้จัดทำ	: ปรินดา มะโนวงศ์
หลักสูตร	: คริสตศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก:	ศาสนาจารย์ ดร.ลามอน บราวน์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม :	ศาสนาจารย์ ดร.สะอาด ไชยวัฒน์
วันที่อนุมัติผลงาน	: 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551
จำนวนหน้า	: 53 หน้า
คำสำคัญ	: การสร้างสาวก

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีชื่อเรื่องว่า “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างสาวกตามเฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-9 และกิจการ 2:42-47 กับกระบวนการสร้างสาวกระดับเยาวชนของคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ ผู้ศึกษาได้แบ่งการเขียนออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 บทนำ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญและแรงจูงใจในการศึกษาวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา สมมติฐานในการวิจัยและคำจำกัดความของคำที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้ศึกษาซึ่งเคยรับผิดชอบพันธกิจด้านนี้มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าใจและได้รับหลักการหรือแนวทางในการสร้างสาวกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

บทที่ 2 การสร้างสาวกเยาวชนของคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบริบทในการสร้างสาวกของเยาวชน ได้แก่ตัวเยาวชนเอง ครอบครัว สังคมและคริสตจักร ได้แก่ครูผู้สอน หลักสูตรและวิธีการ ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากตำรา การสังเกต การสัมภาษณ์และจากแบบสอบถาม ทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงของแต่ละส่วน

บทที่ 3 มาตรฐานในการสร้างสาวกยุวชน อรรถวิเคราะห์เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-9 และกิจการ 2:42-47 เป็นการศึกษามาตรฐานในการสร้างสาวกจากพระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ ซึ่งผู้ศึกษาได้พบหลักการที่สำคัญ น่าสนใจและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการที่ให้ความมาสำคัญกับครอบครัวซึ่งเป็นครุคนแรก โดยส่วนตัวของผู้ศึกษาซึ่งเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรจำเป็นต้องทำพันธกิจกับสมาชิกคริสตจักรที่เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของยุวชนด้วยความเข้าใจและด้วยความร่วมมือมากขึ้น

บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างสาวกยุวชนของคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เป็นการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ได้ศึกษาในบทที่ 2 โดยนำมาเปรียบกับมาตรฐานที่ได้ศึกษาไว้ในบทที่ 3 เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับครอบครัวและคริสตจักร ซึ่งหมายถึงแผนกคริสเตียนศึกษา ครูผู้สอนศึกษา หลักสูตรและวิธีการต่าง ๆ

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปความเข้าใจในบริบทของยุวชนคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ โดยมีข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในครอบครัวและในพันธกิจคริสเตียนศึกษาของคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อให้การสร้างสาวกยุวชนของคริสตจักรมีความเป็นไปได้และเกิดผล จะต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจจากครอบครัวและคณะผู้อภิบาลคริสตจักร ตลอดจนกรรมการแผนกต่าง ๆ ของคริสตจักร